

5.2 บัญชี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ หน้าที่ และอำนาจของสถาบันอุดมศึกษา

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	ระยะเวลาการเปิดเผยข้อมูล
2	การพัฒนางานวิจัยและการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม	<p>มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ดำเนินงานด้านการวิจัยโดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาในการทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงานวิจัย ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการใช้ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัย จำนวน 3 ระบบ ประกอบด้วย</p> <p>1. ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยจากแหล่งทุนภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ใช้ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (Department Research Management System : DRMS) โดยระบบ DRMS เป็นโปรแกรมประยุกต์ให้สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการเปิดใช้ระบบ DRMS สำหรับการลงระบบข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณการศึกษาศึกษา (บกศ.) ของมหาวิทยาลัย โดยระบบ DRMS ถูกพัฒนามาจากระบบบริหารจัดการงานวิจัย</p>	ภายในทศสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดปีการศึกษา โดยเปิดเผยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง

		<p>แห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ และเป็นระบบสารสนเทศที่ไม่ซับซ้อนสำหรับเตรียมความพร้อมให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ในพัฒนาทักษะการลงระบบข้อมูลโครงการวิจัยอย่างถูกต้อง สำหรับเป็นพื้นฐานในการต่อยอดเพื่อใช้ในการยื่นขอทุนวิจัยจากภายนอกในระดับ PMU</p> <p>2. ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยจากทุนภายนอก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIS) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศด้านการวิจัยที่เกิดจากร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยของประเทศ ได้แก่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และหน่วยงานบริหารจัดการ (Program Management Unit: PMU) โดยดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยและสร้างฐานข้อมูล</p>	
--	--	---	--

		<p>ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศในระบบเดียวกัน</p> <p>3. ระบบสารสนเทศด้านการวิจัยสำหรับผู้บริหาร เป็นระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการระบบฐานข้อมูลนักวิจัย และโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในการบริหารจัดการด้านวิจัยร่วมกันในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย โดยมีผู้รับผิดชอบในระดับผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ และมีการจัดการความปลอดภัยของระบบโดยใช้ USER และ PASSWORD เฉพาะตามหน่วยงาน นอกจากนี้ระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้ยังสามารถแสดงข้อมูลคุณภาพโครงการวิจัย และมาตรฐานของนักวิจัยสำหรับผู้บริหารพิจารณาภาพรวมด้านการวิจัยของหน่วยงาน</p>	
--	--	--	--